

**ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก**  
**สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย**  
**ที่ คปก. 1/2557**

**เรื่อง เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา คปก.**

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ของดุษฎีบัณฑิต คปก. ให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น คณะกรรมการนโยบาย คปก. จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขการยอมรับผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา คปก. เพิ่มเติม คือ **คปก. จะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall's List of Predatory, Open-Access Publishers (พิจารณาจากช่วงเวลาที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร) และ คปก. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่จัดอยู่ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ ISI Web of Knowledge โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษา คปก. รุ่นที่ 16 เป็นต้นไป** สำหรับหลักเกณฑ์การตีพิมพ์อื่นๆ ยังคงเดิม ดังนี้

● **หลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอย่างน้อย 2 เรื่องก่อนสำเร็จการศึกษา โดย

เรื่องที่ 1 ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือ**ยื่นจดสิทธิบัตร\***

เรื่องที่ 2 ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ (เป็นภาษาไทยก็ได้) หรือผลงานอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่ สกว. เห็นชอบ

● **หลักสูตรกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์**

ต้องได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกก่อนสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้

(1) ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ 1 เรื่อง

หรือ

(2) ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ 2 เรื่อง

หรือ

(3) ผลงานที่ตีพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือที่ผ่านกรรมการประเมินคุณภาพ และจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว. ยอมรับ จำนวน 1 เล่ม

รายชื่อวารสารวิชาการและฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับสามารถดูได้จาก <http://rgj.trf.or.th/index.asp>

\*\*\*\*\*

\*หมายเหตุ คณะกรรมการนโยบาย คปก. ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการยอมรับสิทธิบัตรดังนี้ “...หรือยื่นจดสิทธิบัตรและสิทธิบัตรดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากกรรมการที่ คปก. จัดตั้งขึ้น” โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษา คปก. รุ่นที่ 17 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2557